

Số: 02/BC-HĐND

Bình Dương, ngày 09 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả khảo sát về tình hình triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường và kế hoạch công tác quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chương trình giám sát năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát về tình hình triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường và kế hoạch công tác quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương và các đơn vị được khảo sát; kết quả khảo sát thực tế tại một số địa phương, đơn vị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo như sau:

A. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHẢO SÁT

Từ ngày 23/12 - 26/12/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc trực tiếp với Đội quản lý thị trường số 4 – thị xã Tân Uyên và khảo sát thực tế tại chợ Quang Vinh 3; làm việc trực tiếp với Đội quản lý thị trường số 2 – thị xã Thuận An và khảo sát thực tế tại chợ Lâm Viên; làm việc với đại diện Ban Giám đốc và khảo sát thực tế tại Siêu thị Co.opmart Bình Dương (thành phố Thủ Dầu Một) và Siêu thị Aeon Mall Bình Dương Canary (thị xã Thuận An). Sau đợt khảo sát, Ban đã tổ chức buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Công thương và Cục Quản lý thị trường.

Về nội dung khảo sát, bên cạnh 02 nội dung chính là tình hình triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường và kế hoạch công tác quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Ban KTNS đã trao đổi sâu với các đơn vị về tình hình giá thịt heo tăng cao trong thời gian gần đây, phân tích nguyên nhân, những giải pháp thực hiện nhằm tác động bình ổn giá thịt heo trên thị trường.

B. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tình hình triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 21/10/2019 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Sở Công thương đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6149/KH-UBND ngày 02/12/2019 về việc Bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó, giai đoạn trước, trong và sau Tết nguyên đán 2020 được xác định từ ngày 01/12/2019 đến ngày 29/2/2020.

Các Sở, Ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch số 6149/KH-UBND của UBND tỉnh, một số kết quả đạt được đến nay như sau:

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân

Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan báo, đài tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về kế hoạch, chương trình nội dung liên quan đến công tác bình ổn thị trường; thông tin về tình hình thị trường, các chính sách bình ổn thị trường; công tác quản lý an toàn thực phẩm, các điểm bán hàng bình ổn, các điểm bán hàng lưu động, các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại các xã vùng nông thôn, khu cụm công nghiệp và tại các siêu thị, trung tâm thương mại của doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình bình ổn, gắn với thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động, khuyến khích người dân sử dụng các thực phẩm khác thay thế thịt heo và sử dụng thịt heo đông lạnh thay thế thịt heo mới giết mổ trong bối cảnh giá thịt heo tăng cao.

b) Công tác chuẩn bị, dự trữ hàng hóa

Kết quả triển khai, vận động các doanh nghiệp tham gia thực hiện Chương trình chương trình bình ổn thị trường, có 12 doanh nghiệp đăng ký tham gia với tổng giá trị hàng hóa dự trữ là 4.167,5 tỷ đồng (không tính xăng dầu, thuốc trị bệnh), cao gấp 2 lần so với năm 2019 (2.074 tỷ đồng). Trong đó, giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý là 1.463,3 tỷ đồng, cao hơn 15% so với năm 2019 (1.263,5 tỷ đồng). Đối với mặt hàng xăng dầu cung ứng đầy đủ cho toàn bộ hệ thống xăng dầu trên địa bàn tỉnh với số lượng dự kiến tăng thêm từ 10% – 12% so với cùng kỳ; mặt hàng thuốc trị bệnh cho người: Thực hiện bình ổn mặt hàng thuốc trị bệnh thông thường (thuốc sản xuất trong nước) tại bệnh viện các huyện, thị xã, thành phố và triển khai bán thuốc bình ổn tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn với giá bán lẻ do ngành Y tế quy định.

Các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa riêng cho đơn vị với lượng hàng hóa dồi dào, đa dạng, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân trước, trong và sau Tết; tổ chức khu vực bán hàng bình ổn tại các siêu thị; xây dựng kế hoạch tổ chức bán hàng bình ổn lưu động ở các huyện phía Bắc, các điểm tập trung đông dân cư, khu, cụm công nghiệp, tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn... với 15 điểm bán. Bên cạnh đó, tỉnh có trên 200 siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi đang hoạt động, góp phần quan trọng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Đối với các chợ truyền thống, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức sắp xếp lại chợ Tết theo hướng văn minh thương mại và dự kiến bố trí thêm 2.500 quầy hàng¹ nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân, đặc biệt là các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết như: Trái cây, hoa kiểng, bánh mứt,

¹ Thành phố Thủ Dầu Một: 620 quầy, thị xã Dĩ An: 378 quầy, thị xã Thuận An: 525 quầy, thị xã Bến Cát: 335 quầy, huyện Bàu Bàng: 44 quầy, thị xã Tân Uyên: 93 quầy, huyện Bắc Tân Uyên: 117 quầy, huyện Dầu Tiếng: 284 quầy, huyện Phú Giáo: 104 quầy.

nước giải khát...

2. Về kế hoạch công tác quản lý thị trường dịp Tết Nguyên đán 2020.

Thực hiện Công văn số 2248/TCQLTT-THKHTC ngày 07/11/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2019; trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Kế hoạch số 34/KH-BCĐ ATTP ngày 02/12/2019 của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Canh tý và lễ hội xuân năm 2020. Cục Quản lý thị trường Bình Dương đã ban hành Công văn chỉ đạo số 616/QLTT-NVTH ngày 18/11/2019 về việc cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2019; trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Quyết định số 681/QĐ-QLTT ngày 17/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020.

a) Về công tác tuyên truyền

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương (Cục QLTT) đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm” cho đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đại diện các trung tâm thương mại, siêu thị, Ban quản lý các chợ và các Phòng, Đội quản lý thị trường (Đội QLTT) trực thuộc trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, tiểu thương và các tầng lớp nhân dân về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống sản xuất, buôn bán hàng giả, những hành vi vi phạm trong kinh doanh bằng nhiều hình thức; phối hợp với các Đài Truyền thanh huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một phát sóng tuyên truyền về những hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, an toàn thực phẩm; Treo băng rôn theo chủ đề tại trụ sở các Đội Quản lý thị trường huyện, thị, thành phố hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019; Chủ trì, phối hợp BCĐ 389 các huyện tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền pháp luật trong hoạt động thương mại, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố; Phối hợp Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền pháp luật trong hoạt động thương mại, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, an toàn thực phẩm,...

b) Về hoạt động quản lý thị trường

Cục QLTT đã chỉ đạo các Đội QLTT trong tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra đột xuất hàng hóa kinh doanh trên thị trường, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; chỉ đạo các Đội nắm bắt tình hình giá cả thị trường một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu từ 20 tháng chạp để kịp thời kiểm soát giá cả thị trường, phòng chống hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến...; Theo kế hoạch, đầu tháng 01/2020 Cục QLTT tổ chức ra quân tổng kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, huy động lực lượng hỗ trợ từ các Phòng, Đội

QLTT và các ngành chức năng có liên quan khác kiểm tra, giám sát từ 01 đến 02 ngày trên 01 địa bàn huyện, thị, thành phố. Ngoài ra, các Đội QLTT huyện, thị, thành phố thường xuyên chủ động test nhanh các mẫu thực phẩm trên địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, Cục QLTT đã tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương, nội dung của Kế hoạch gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 6149/KH-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2020.

3. Về tình hình giá thịt heo tăng cao trong thời gian gần đây.

Từ báo cáo của Sở Nông nghiệp, Sở Công Thương nhận định: Do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng heo của cả nước và Bình Dương giảm, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm đáng kể, chỉ còn lại các trang trại quy mô vừa và lớn đảm bảo an toàn sinh học, do đó, giá thịt heo tăng cao như hiện nay và một vài nguyên nhân khác như: người chăn nuôi găm hàng không bán ồ ạt mà chờ giá, thương lái áp lực phải mua được heo nên nâng giá, một lượng lớn heo xuất sang Trung Quốc do giá cao..., Sở Công Thương cũng nhận định nguồn thịt heo đủ cung cấp cho thị trường, nhất là trong dịp Tết 2020.

Bên cạnh đó, tại thời điểm khảo sát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng nhận định là nguồn cung thịt heo trên địa bàn tỉnh đảm bảo. Tuy nhiên, qua phân tích số liệu báo cáo của ngành và khảo sát thực tế, Ban KTNS nhận thấy giá thịt heo đã tăng gấp 02 lần trước khi dịch bệnh xảy ra, tiểu thương tại các chợ cho biết: Giá thịt heo đã tăng gần gấp đôi và số lượng thịt bán ra giảm gần một nửa so với lúc chưa biến động giá; tiểu thương lấy hàng từ các lò giết mổ gia súc trên địa bàn, do mua vào với giá cao nên bán với giá cao, lượng tiêu thụ giảm nên lợi nhuận thu được giảm thấp so với trước. Qua tìm hiểu và phân tích số liệu, Ban KTNS nhận thấy những nhận định trên là chưa đúng hoàn toàn, cụ thể:

- Nguồn cung thịt heo trên địa bàn tỉnh không đảm bảo như nhận định của các Sở, Ngành. Số lượng heo giết mổ của các lò mổ trên địa bàn của tỉnh giảm nhiều so với trước khi có dịch, cụ thể: Trên địa bàn tỉnh có 35 cơ sở giết mổ gia súc, trước khi xảy ra dịch bệnh, lượng heo giết mổ là 2011 con/ngày nhưng hiện nay chỉ còn 1.524 con/ngày, giảm 487 con/ngày. Trong đó, nguồn heo trong dân giảm 248 con/ngày so với trước (260/508), nguồn heo từ các công ty (chủ yếu của công ty CP) giảm 242 con/ngày so với trước (1264/1503).

- Mặc dù số lượng heo chăn nuôi trên địa bàn của tỉnh dồi dào nhưng các công ty chăn nuôi đã giảm số lượng bán ra cho thị trường của tỉnh và xuất ra ngoài tỉnh từ 4.000 – 5000 con/ngày. Bên cạnh đó, cũng qua khảo sát giá thịt heo tăng cao xuất phát từ việc các công ty giảm lượng bán ra và nâng giá bán.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

1. Tình hình giá thịt heo tăng cao đã gây ảnh hưởng nhất định đến đời sống của người dân, mặc dù trên thị trường có các mặt hàng thay thế phong phú, giá ổn định. Việc ứng phó với tình hình biến động giá thịt heo còn bị động.

2. Các huyện phía Bắc của tỉnh như: Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên hiện chưa có siêu thị nên chưa có nơi dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường để phục vụ người dân tại chỗ.

3. Lực lượng làm công tác quản lý thị trường còn mỏng, đang trong giai đoạn sắp xếp lại tổ chức; thiếu cơ sở vật chất cần thiết đảm bảo cho hoạt động (trụ sở làm việc, kho chứa hàng hóa tịch thu), công tác bán đấu giá, thanh lý hàng hóa là tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu còn gặp nhiều khó khăn.

III. KIẾN NGHỊ

Qua khảo sát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị như sau:

1. Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, vận động các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia công tác bình ổn thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, chống đầu cơ, găm hàng, nâng giá... Nhất là trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020. Trước mắt, trong khi chưa kéo giảm được giá thịt heo, cần tăng cường tuyên truyền để người dân sử dụng các thực phẩm thay thế cho thịt heo và sử dụng sản phẩm thịt heo đông lạnh, thịt heo đã qua chế biến thay cho thịt heo tươi sống.

2. Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ngành Nông nghiệp và các đơn vị chức năng tiếp tục tập trung khống chế và dập dịch tả heo Châu Phi, không để bùng phát trở lại; động viên, hỗ trợ người chăn nuôi heo tái đàn kịp thời, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học để phòng tránh dịch bệnh để sớm ổn định nguồn cung cho thị trường.

3. Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo sự phối hợp giữa các ngành, các cấp với Cục Quản lý thị trường tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường đối với các vấn đề về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn, nhất là mặt hàng thịt heo (nếu có).

4. Sở Công thương tăng cường năng lực hoạt động của các bộ phận chuyên môn, theo dõi, phân tích tình hình thị trường và kịp thời đề ra các giải pháp ứng phó với biến động của thị trường hàng hóa. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với UBND các huyện phía Bắc nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách và vận động, thu hút các siêu thị, trước mắt là các siêu thị có quy mô nhỏ, cửa hàng tiện ích như: Co.op Food, Bách hóa xanh... mở cơ sở kinh doanh trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, thực hiện Chương trình bình ổn thị trường và định hướng phát triển thương mại văn minh trên địa bàn.

5. Cục Quản lý thị trường đôn đốc, hỗ trợ các Đội Quản lý thị trường trực thuộc về việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra, tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2020.

6. Cục Quản lý thị trường tập hợp những khó khăn hiện nay để kiến nghị cụ thể đối với Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, ... để được xem xét, giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên đây là kết quả khảo sát về khảo sát về tình hình triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường và kế hoạch công tác quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020 trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Các UV của TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Công thương;
- Cục Quản lý thị trường;
- Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng TH (4);
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN



[Handwritten signature]
Nguyễn Tâm Dương